

แถลงการณ์ร่วม การประชุมภาคประชาสังคมอาเซียน – ASEAN PEOPLES' FORUM 2023

ทวงคืนพื้นที่ปลอดภัย พื้นที่ประชาธิปไตย และความเท่าเทียมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ท่ามกลางวิกฤตการณ์ในปัจจุบันที่เกิดจากวิกฤตทางสังคมเศรษฐกิจการเมืองและสภาพภูมิอากาศในภูมิภาค และในระดับโลกมากกว่า 800 คนจากภาคประชาสังคมชนกลุ่มน้อยและกลุ่มต่างๆชนเผ่าพื้นเมือง LGBTQIA + ผู้หญิงคนพิการผู้สูงอายุกลุ่มตามความเชื่อแรงงานข้ามชาติแรงงานนอกระบบสหภาพแรงงานเกษตรกรและชาวประมงเยาวชนนักปกป้องสิทธิมนุษยชนผู้ที่ตกเป็นเหยื่อของความขัดแย้งในที่ดิน ผู้ที่ตกเป็นเหยื่อของการละเมิดสิทธิมนุษยชนและองค์กรประชาชนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รวมตัวกันแบบตัวต่อตัวและผู้เข้าร่วมออนไลน์รวมตัวกันที่มหาวิทยาลัย Atma Jaya กรุงจาการ์ตาประเทศอินโดนีเซียระหว่างวันที่ 1-3 กันยายนสำหรับ ACSC/APF ปี 2023 โดยมีหัวข้อ **'การเรียกคืนพื้นที่ปลอดภัยพื้นที่ประชาธิปไตยในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้'**

เวทีนี้เริ่มต้นขึ้นด้วยการแสดงอันทรงพลังโดย DIALITA (ตัวย่อจาก Di Atas Lima Puluh Tahun, "อายุมากกว่าห้าสิบปี") เป็นคณะนักร้องประสานเสียงที่ใช้พลังของดนตรีเพื่อบรรยายส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์ของอินโดนีเซียที่ปิดเสียงมานานกว่า 50 ปี ในขณะที่ประเทศกำลังเปิดกว้างเพื่อทำความเข้าใจอดีต Dialita นึกถึงเพลงที่เขียนขึ้นในคุกและผู้ที่ถูกอดีตของประเทศก่อนโคกนาฎกรรมปี 1965 ผู้หญิงที่กล้าหาญเหล่านี้ร้องเพลงเพื่อรักษาบาดแผลในอดีตเป็นเส้นทางที่จะคืนดีกับจิตวิญญาณของพวกเขาและจิตวิญญาณของประเทศที่เคยถูกฉีกขาดด้วยอุดมการณ์ทางการเมือง

ฟอรัมมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์เหล่านี้:

1. เพื่อเสริมสร้างความเป็นปึกแผ่นในหมู่ประชาชนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ผ่านการสร้างความเข้าใจและความตระหนักร่วมกันเกี่ยวกับภัยคุกคามที่มีอยู่ต่อประชาธิปไตยสันติภาพสิทธิมนุษยชนสิ่งแวดล้อมในประเทศนั้น ๆ
2. เพื่อเฉลิมฉลองความสำเร็จของความคิดริเริ่มโดยองค์กรภาคประชาสังคมและขบวนการรากหญ้าด้วยมุมมองที่ประสานงานการสนับสนุนและการเคลื่อนไหวทางสังคมต่ออาเซียนและอื่น ๆ
3. เพื่อสนับสนุนและเสริมสร้างการมีส่วนร่วมอย่างสร้างสรรค์ระหว่างองค์กรภาคประชาสังคมและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องเพื่อมีส่วนร่วมในกระบวนการกำหนดนโยบายของอาเซียนโดยให้ข้อเสนอแนะและข้อเสนอแนะแก่ผู้นำโดยเฉพาะอย่างยิ่งในความพยายามในการพัฒนาแผนแม่บทอาเซียนหลังปี 2568 และกระตุ้นการตอบสนองต่อข้อเสนอการโทรและข้อเรียกร้องของเรา
4. เพื่อต่อยอดและใช้ผลลัพธ์การโทรและความต้องการของพื้นที่บรรจบกันเพื่อให้เราสามารถระบุและเห็นด้วยกับแคมเปญทั่วไปที่ ACSC / APF จะดำเนินการหลังการประชุม

ตลอดระยะเวลา 3 วัน ผู้เข้าร่วมได้เปล่งเสียงร่วมกันผ่านการประชุมใหญ่ทั้งหมด 4 ครั้ง การประชุมเชิงปฏิบัติการ 29 ครั้ง ผ่านพื้นที่บรรจบกัน 6 ครั้ง ได้แก่ สันติภาพและความมั่นคงของมนุษย์ ภูมิภาคนิยมทางเลือก สิทธิมนุษยชนและพื้นที่ปลอดภัยสำหรับกลุ่มชายขอบ ความยุติธรรมด้านสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม แนวทางบูรณาการเพื่อความยุติธรรมทางเศรษฐกิจและสังคม ตลอดจนประชาธิปไตยและการต่อต้านเผด็จการและ 25 เหตุการณ์ด้านข้างเพื่อเน้นย้ำถึงการกระทำที่ไม่เป็นธรรมและข้อกังวลเร่งด่วนที่ส่งผลกระทบต่อสมาชิกอาเซียน รัฐติมอร์-เลสเตและภูมิภาคโดยรวม โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เกี่ยวข้องกับความรุนแรงทางการเมือง ซึ่งถูกระบุว่าเป็นหนึ่งในประเด็นสิทธิมนุษยชนชั้นนำในอาเซียน การไม่รับโทษดังกล่าวซึ่งถูกเน้นย้ำโดยการขาดการเคารพสิทธิมนุษยชนสามารถกำจัดได้เมื่อตั้งที่กล่าวไว้ในระหว่างการประชุมใหญ่ว่า "ประชาชน [ควรเป็นคนที่] ขับเคลื่อนจิตใจของผู้นำของพวกเขา"

ผู้เข้าร่วม ACSC/APF เรียกร้องให้ผู้นำอาเซียนรับทราบข้อกังวลและขอเรียกร้องต่อไปนี้ของเรา:

Convergence Space 1: สันติภาพและความมั่นคงของมนุษย์

โดยทั่วไปโลกกำลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงที่ซับซ้อนในอัตราที่น่าตกใจที่ไม่เคยเห็นในทศวรรษที่ผ่านมา เอเชียตะวันออกเฉียงใต้เผชิญกับภัยคุกคามที่มีอยู่ซึ่งเกิดจากการแข่งขันทางยุทธศาสตร์ของมหาอำนาจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งระหว่างสหรัฐฯ และจีน และผลกระทบที่เกี่ยวข้องจากความขัดแย้งและข้อพิพาทที่ไม่มีวันสิ้นสุดในจอร์เจีย รวมถึงวิกฤตยูเครน ทะเลจีนใต้ คาบสมุทรมลายู และช่องแคบไต้หวัน ภูมิภาคนี้ยังต่อสู้กับลัทธิพื้นฐานทางศาสนาแบบหัวรุนแรงและผลกระทบหลายแง่มุมของการก่อการร้ายซึ่งประกอบกับความไม่รู้กฎหมายระหว่างประเทศบ่อนทำลายสันติภาพและความมั่นคง

ภายในภูมิภาคการละเมิดสิทธิมนุษยชนขั้นต้นเพิ่มขึ้นอย่างน่าผิดหวังรวมถึงการบังคับสูญหายและความพยายามในการบรกรุความยุติธรรมและความรับผิดชอบต่อการละเมิดเหล่านั้นยังคงถูกท้าทาย การลงโทษอย่างต่อเนื่องและการปฏิเสธการสังหารหมู่ในอดีตได้สร้างความเป็นจริงที่ซับซ้อนและยึดมั่น สถานการณ์ที่ผู้พลัดถิ่นในภูมิภาคกำลังเผชิญอยู่นั้นมีความซับซ้อนและการเมืองสูง บ่อยครั้งที่พวกเขาถูกใช้เป็นแพะรับบาปสำหรับการจัดการที่ผิดพลาดทางเศรษฐกิจและความบาดหมางทางการเมืองที่ไม่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ของพวกเขา ความต้องการขั้นพื้นฐานและสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานของพวกเขาจะไม่ได้รับการพิจารณาและแม้ว่าพวกเขาจะเป็นชุมชนการเมืองในภูมิภาคต้องเผชิญกับอุปสรรคที่ทำร้ายตัวเองมากเกินไปที่จะเห็นด้วยกับการสนับสนุนที่ผู้พลัดถิ่นต้องการ

R2P (Responsibility to Protect) ซึ่งได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการเป็นเอกฉันท์ในการประชุมสุดยอดโลกของสหประชาชาติปี 2005 ให้ประเทศสมาชิกอาเซียนและประเทศในภูมิภาคอื่น ๆ รวมถึงติมอร์ - เลสเตซึ่งเป็นกรอบที่มีนโยบายและตัวเลือกอื่น ๆ ที่สามารถดำเนินการเพื่อปกป้องประชากรที่เสี่ยงต่อการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์อาชญากรรมสงครามการล้างเผ่าพันธุ์และอาชญากรรมต่อมนุษยชาติ ที่นี่เมียนมาได้พบกับตัวชี้วัดทั้งหมดของอาชญากรรมต่อมนุษยชาติผ่านการสังหารอย่างเป็นระบบและการโจมตีพลเรือนที่เกิดขึ้นตั้งแต่การรัฐประหารปี 2564 R2P ชี้แจงว่าประเทศสมาชิกอาเซียนและติมอร์-เลสเตมีหน้าที่รับผิดชอบในการใช้มาตรการเชิงบวกเพื่อปกป้องประชากรที่เปราะบางในลักษณะที่สอดคล้องกับกฎหมายระหว่างประเทศ นอกจากนี้ ประเทศสมาชิกอาเซียนและติมอร์-เลสเตจำเป็นต้องแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงที่ไม่ใช่แบบดั้งเดิม ซึ่งรวมถึงมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม ภาวะฉุกเฉินด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และปัญหาความมั่นคงทางดิจิทัล

คำแนะนำ:

1. ส่งเสริมการระงับข้อพิพาททั้งหมดโดยสันติวิธีตามกฎหมายระหว่างประเทศ รวมถึงกฎบัตรสหประชาชาติ อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลจีนใต้ พ.ศ. 2525 และละเว้นจากการใช้กำลังหรือการข่มขู่การใช้กำลังในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และพัฒนากระบวนการเปรียบเทียบและระเบียบปฏิบัติที่ให้ความสำคัญกับการคุ้มครองผู้ที่ทำงานในทะเลจีนใต้และสถานที่อื่นที่คล้ายคลึงกันในภูมิภาค
2. จัดการกับภัยคุกคามแบบดั้งเดิมและไม่ใช่แบบดั้งเดิมต่อความมั่นคงของมนุษย์และการดำรงชีวิตอย่างยั่งยืน รวมถึงการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การสร้างความมั่นคงทางอาหาร และการพัฒนาพลังงานหมุนเวียนที่ไม่ใช่ไฟฟ้าพลังน้ำ และการปกป้องทรัพยากรน้ำในภูมิภาค โดยเฉพาะพื้นที่ข้ามพรมแดน เช่น อนุภูมิภาคแม่น้ำโขง
3. ป้องกันการละเมิดสิทธิมนุษยชนความโหดร้ายการลักพาตัวเด็กการบังคับสูญหายและการกดขี่ในรูปแบบอื่น ๆ ทั้งหมดโดยรัฐบาลด้วย R2P แนวทางการแบ่งแยกสตรีนิยมสนับสนุนและปกป้องสิทธิของผู้พลัดถิ่นและชายขอบรวมถึงชุมชนโรฮิงญา สร้างความเป็นปึกแผ่นข้ามท้องถิ่นและส่งเสริมเสรีภาพในการแสดงออก และให้สัตยาบันอนุสัญญาว่าด้วยการบังคับบุคคลให้สูญหายและอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิมนุษยชนอื่น ๆ
4. รักษาสถานการณ์ในเมียนมาให้เป็นหนึ่งในข้อกังวลสูงสุดในภูมิภาค และทำงานอย่างแข็งขันเพื่อส่งเสริมความร่วมมือเพื่อป้องกันการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่ร้ายแรง ด้วยเหตุนี้ ประเทศสมาชิกอาเซียนและติมอร์-เลสเตควรปฏิบัติตามคำแนะนำสืบประการจากการปฏิวัติเมียนมาเพื่อเรียกร้องให้มีการเปลี่ยนแปลงความต้องการระบบและการสถาปนาระบอบประชาธิปไตยของรัฐบาลกลางที่แท้จริงซึ่งแสดงถึงแรงบันดาลใจของประชาชนอย่างแท้จริง ข้อเสนอแนะ 10 ข้อที่ส่งถึงอาเซียนมีดังนี้ 1) ก้าวข้าม 5PC และนำประเด็น 5 ข้อที่เสนอโดยภาคประชาสังคม 2) จัดตั้งหน่วยงานเฉพาะภายในอาเซียนเพื่อแก้ไขวิกฤตการณ์ในเมียนมาโดยตรงและมีส่วนร่วมอย่างเป็นทางการกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สำคัญทั้งหมด 3) ร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับสหประชาชาติเพื่อกำหนดแนวทางแก้ไขที่มีประสิทธิภาพ 4) ร่วมมือกับกองกำลังปฏิวัติฤดูใบไม้ผลิและนักแสดงด้านมนุษยธรรมในท้องถิ่นเพื่อขอความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมโดยตรง 5) ส่งเสริมความสัมพันธ์ที่เป็นทางการและเป็นทางการกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ถูกต้องตามกฎหมาย รวมถึง NUG (National Unity Government), National Unity Consultative Council (NUCC), EROs (องค์กรปฏิวัติชาติพันธุ์) และภาคประชาสังคม 6) กำหนดให้รัฐบาลทหารเป็นองค์กรก่อการร้ายและแยกพวกเขาออกจากกลไกของอาเซียน 7) ดำเนินมาตรการที่จำเป็นรวมถึงการคว่ำบาตรเป้าหมายเพื่อป้องกันการไหลเวียนทางการเงินและการจัดหาอาวุธและเชื้อเพลิงการบินให้กับรัฐบาลทหาร 8) ส่งเสริมให้ประเทศสมาชิกยุติการมีส่วนร่วมและความร่วมมือกับรัฐบาลทหาร 9) ป้องกันไม่ให้รัฐบาลทหารจัดการเลือกตั้งทั่วไปที่ผิดกฎหมาย 10) รักษาอำนาจอและความเป็นอิสระของอาเซียนในการแก้ไขวิกฤต
5. รัฐอาเซียนและติมอร์-เลสเตเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาการพลัดถิ่นในระดับภูมิภาค เช่น การจัดตั้งกลไกระดับภูมิภาคเพื่อการคุ้มครอง การสนับสนุน และการแก้ไขข้อขัดแย้ง และมีนโยบายและกฎหมายที่ครอบคลุมและเน้นมนุษย์เป็นศูนย์กลางสำหรับผู้พลัดถิ่นภายในและผู้ลี้ภัย เช่น ประชาคมโรฮิงญา

Convergence Space 2: ภูมิภาคนิยมทางเลือก

ภูมิภาคนิยมอาเซียนเป็นภูมิภาคนิยมที่ขับเคลื่อนด้วยชนชั้นสูงและชนชั้นปกครองที่มุ่งเน้นการปกป้องอธิปไตยการไม่แทรกแซงและฉันทามติของชนชั้นสูงที่ทุจริตโดยแลกกับสิทธิมนุษยชนความยุติธรรมและความก้าวหน้าที่ไม่เท่าเทียมกัน หลักการชั้นนำเหล่านี้ไม่สอดคล้องกับสถานการณ์สิทธิมนุษยชนของประชาชนในระดับรากหญ้าของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กระบวนการพัฒนาในภูมิภาคนี้มุ่งเน้นไปที่การสกัดทำลายล้างและไม่เท่าเทียมกันทำให้เกิดวิกฤตทางสังคมและระบบนิเวศมากขึ้น เศรษฐกิจแบบเสรีนิยมใหม่ทางการเงินได้ส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนทำให้ภาคที่ได้รับความนิยมในภูมิภาคลดลง การเติบโตไม่ได้ขึ้นอยู่กับการพัฒนาของประชาชน และเป็นคนชายขอบอย่างมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งแรงงานข้ามชาติหญิงแรงงานเศรษฐกิจนอกระบบ LGBTQIA + ชนพื้นเมืองคนพิการชนกลุ่มน้อย / ประชาชน / กลุ่มผู้ลี้ภัยไร้สัญชาติและผู้พลัดถิ่นภายในคนงานชานาและคนจนในเมือง

ภูมิภาคนิยมอาเซียนที่ครอบงำโดยผู้อาวุโสได้ปิดปากและกีดกันภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ส่วนใหญ่ที่ประกอบด้วยคนหนุ่มสาว ความตึงเครียดระหว่างรุ่นแย่งชิงไปอีกโดยตรรกะเสรีนิยมใหม่ของลัทธิปัจเจกนิยมมากเกินไปและการผสมผสานของวัฒนธรรมที่ตอบสนองผลประโยชน์ทางการค้าของทุนชนชั้นปกครองและการผูกขาด แนวโน้มที่เสื่อมโทรมทางการเมืองและเสรีนิยมใหม่นี้บ่อนทำลายความคิดริเริ่มที่ได้รับความนิยมอย่างชัดเจนและองค์กรภาคประชาสังคมและการเคลื่อนไหวหลายแห่งกำลังสูญเสียทิศทางความคิดริเริ่มและความเป็นอิสระเนื่องจากลัทธิเสรีนิยมใหม่ในขณะที่มุ่งสู่การพึ่งพาผู้บริจาคและแยกตัวออกจากการต่อสู้ที่แท้จริงและความต้องการที่เป็นที่นิยม

ภูมิภาคนิยมทางเลือกเป็นทางเลือกการรวมภูมิภาคของประชาชนกับภูมิภาคนิยมแบบรัฐบาลต่อรัฐบาลที่มีอยู่อย่าง หมดจด นำโดยคน คนคู่คน และชุมชน ด้วยความพยายามอย่างต่อเนื่องของภาคประชาสังคมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในการรวมตัวและมีส่วนร่วมกับอาเซียนร่วมกันทำให้ได้รับภูมิปัญญาเพียงพอที่จะก้าวไปไกลกว่าการมีส่วนร่วมเพียงหน่วยงานระดับภูมิภาคที่นำโดยรัฐและเพื่อพัฒนาวิสัยทัศน์ของภูมิภาคนิยมทางเลือกที่เชื่อมโยงอย่างมั่นคงกับความคิดริเริ่มระดับรากหญ้าระหว่างเชื้อชาติเพศชนชั้นและชุมชนชายขอบตามหลักการของความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ความร่วมมือผลประโยชน์ร่วมกันและการพัฒนาไกลร่วมกันเพื่อให้เกิดการข้ามพรมแดนการเจรจาระหว่างผู้คนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเอเชียใต้และส่วนอื่น ๆ ของเอเชียและอื่น ๆ รวมถึงอาเซียนและ SAARC และหน่วยงานที่คล้ายกันในเอเชีย

คำแนะนำ:

1. การปฏิรูปการเมืองในอาเซียนและกระบวนการสร้างการเมืองควรดำเนินการด้วยการรวม CSO องค์กรชุมชนและคนในชุมชน อาเซียนและประเทศสมาชิกทั้งหมดต้อง

- จัดทำกรอบกฎหมายและนโยบายเกี่ยวกับเศรษฐกิจสังคมและความเป็นปึกแผ่นสำหรับแรงงานในระบบเศรษฐกิจที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ รวมถึงแรงงานข้ามชาติ ในประเทศ นอกระบบ และผู้ให้บริการทางเพศและกลุ่มเปราะบางอื่นๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้สัตยาบัน กำหนด และบังคับใช้กฎหมายและนโยบายระดับชาติตามวาระการทำงานที่มีคุณค่าของ ILO มติ ILO เกี่ยวกับการทำงานที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจนอกระบบ (2002) ILO R193 ว่าด้วยสหกรณ์, ILO C190 เกี่ยวกับการยุติความรุนแรงและการล่วงละเมิดในโลกของการทำงาน และ ILO R204 เกี่ยวกับการเปลี่ยนจากเศรษฐกิจนอกระบบเป็นทางการ

- เราเรียกร้องให้มีความร่วมมือในระดับภูมิภาคของสหภาพแรงงานที่นำการเคลื่อนไหวทางสังคมในอาเซียนเพื่อเรียกร้องให้มีการสร้างค่าจ้าง

ขั้นต่ำที่เป็นธรรมของอาเซียนสำหรับแรงงานนอกระบบและนอกระบบข้ามพรมแดนเป็นระดับห่วงโซ่คุณค่าของการผลิตและการผลิตสินค้าและบริการ

- ประเทศสมาชิกอาเซียนและติมอร์-เลสเตต้องตระหนักถึงสิทธิและบทบาทของชนพื้นเมือง (IP) / ชาติพันธุ์/กลุ่ม/ชนกลุ่มน้อยในฐานะผู้พิทักษ์สิ่งแวดล้อม ความรู้ดั้งเดิมและความคิดริเริ่มที่นำโดยชุมชนในกระบวนการตัดสินใจเป็นหัวใจของการแก้ปัญหาสภาพภูมิอากาศ

๒. ประเทศสมาชิกอาเซียนและติมอร์-เลสเตเคารพ ส่งเสริม และปกป้องกลุ่มเยาวชนชายขอบ (ชุมชน LGBTQIA+ เยาวชนพิการ ชายขอบ และกลุ่มชาติพันธุ์/ชนกลุ่มน้อย) โดยใช้แนวทางสตรีนิยมแบบแยกส่วนเพื่อสร้างการศึกษา ความเท่าเทียมทางเพศ และสนับสนุนขบวนการสตรีนิยม พื้นที่ปลอดภัยสำหรับชุมชนชายขอบ เช่น LGBTQIA+, ชนพื้นเมือง/ชาติพันธุ์/กลุ่ม/ชนกลุ่มน้อย และพิเศษแก่ CSOs และเยาวชนเพื่อสร้างความตระหนักและจิตสำนึก ส่งเสริมการดูแลตนเองแทนที่วัฒนธรรมความเป็นชาย รัฐบาลควร:

- ทำงานร่วมกับ CSOs และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องเพื่อรับทราบเยาวชน LGBTQIA+ และส่งเสริมสิทธิของชนพื้นเมือง / ชาติพันธุ์และการดำรงอยู่ทางวัฒนธรรมของพวกเขา และต้องหยุดความรุนแรง (การล่วงละเมิด การทำให้เป็นอาชญากร การจับกุม การสังหาร) ต่อผู้นำและสมาชิก IP และในวงกว้างมากขึ้นต่อนักเคลื่อนไหวที่พูดต่อต้านความอยุติธรรมและเปิดเผยความจริงจากพื้นดิน

- เราเรียกร้องรัฐบาลอาเซียนเพื่อส่งเสริมความคิดริเริ่มของการแลกเปลี่ยนระหว่างรุ่นเพื่อจัดการกับความตึงเครียดและช่องว่างระหว่างรุ่น รัฐบาลอาเซียนสามารถเสริมสร้างโอกาสทางการเมืองสังคมและเศรษฐกิจที่เท่าเทียมกันสำหรับเยาวชนที่ไม่ใช่ชนพื้นเมือง / ชาติพันธุ์เพื่อรวมความรู้สมัยใหม่ที่เราเขามีกับการตัดสินใจด้วยตนเองความหลากหลายและพื้นที่สำหรับการดูแลจิตใจของนักเคลื่อนไหวรุ่นเยาว์และการเป็นตัวของตัวเองเป็นรูปแบบหนึ่งของการต่อต้าน

๓. รัฐอาเซียนจะยุติการลงโทษทางการเมืองวัฒนธรรมและเศรษฐกิจการเลือกปฏิบัติและความทุกข์ทรมานของกลุ่มชายขอบในทุกความหลากหลายรวมถึงผู้หญิงผู้สูงอายุเยาวชนและเด็กชนพื้นเมือง / ชาติพันธุ์ / กลุ่ม / ชนกลุ่มน้อย LGBTQIA + คนงานในบ้านคนพิการผู้ลี้ภัยคนไร้สัญชาติผู้ให้บริการทางเพศและแรงงานข้ามชาติ

๔. อาเซียนควรส่งเสริมข้อตกลงห่วงโซ่อุปทานที่เน้นประสบการณ์ของผู้รอดชีวิตและคนงาน รวมถึงข้อตกลงของเกษตรกรและชาวประมงที่บังคับใช้ได้ มีข้อเสนอแนะและกลไกการแก้ไขที่นำโดยสหภาพแรงงานและดำเนินการ และเพื่อให้แน่ใจว่ากฎระเบียบและกฎหมายสอดคล้องกับมาตรฐานสากลที่เกี่ยวข้อง รวมถึงปฏิญญาสหประชาชาติว่าด้วยชาวนาและประชาชนที่ทำงานในพื้นที่ชนบท

Convergence Space 3: สิทธิมนุษยชนและพื้นที่ปลอดภัยสำหรับกลุ่มชายขอบ

ภัยคุกคามด้านความมั่นคงทางดิจิทัลที่ทวีความรุนแรงขึ้นในเอเชียแปซิฟิกโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เกี่ยวข้องกับชุมชนชายขอบ เช่น นักเคลื่อนไหว LGBTQIA+ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เป็นการส่งสัญญาณถึงความจำเป็นเร่งด่วนสำหรับการดำเนินการที่ครอบคลุม การโจมตีสถานะออนไลน์ของนักเคลื่อนไหวเหล่านี้ รวมถึงความพยายามในการแฮ็กและการลอบบัญชีโซเชียลมีเดีย ไม่เพียงแต่เป็นการละเมิดความปลอดภัยทางดิจิทัลเท่านั้น แต่ยังเป็นเครื่องเตือนใจถึงความล้มเหลวของเจ้าหน้าที่รัฐในการปกป้องนักปกป้องสิทธิมนุษยชนและรักษาเสรีภาพขั้นพื้นฐาน สถานการณ์นี้เน้นองค์ประกอบ "อะไร" และ "ทำไม" ที่กุดของปัญหา สิ่งสำคัญคือต้องตระหนักว่าภัยคุกคามด้านความปลอดภัยทางดิจิทัลมีผลกระทบในโลกแห่งความเป็นจริงสำหรับชุมชนชายขอบซึ่งส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยและสิทธิของพวกเขา

ข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญประการหนึ่งคือการเรียกร้องให้มีมาตรการเชิงรุกในการทำความเข้าใจและจัดการกับภัยคุกคามทางไซเบอร์และความมั่นคงทางดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพ สิ่งนี้เกี่ยวข้องกับการลงทุนในมาตรการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ที่แข็งแกร่งการสร้างโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลที่ยืดหยุ่นและส่งเสริมวัฒนธรรมที่ให้ความสำคัญกับเสรีภาพในการแสดงออกในขณะที่ยับยั้งคำพูดแสดงความเกลียดชังและการเลือกปฏิบัติ ความร่วมมือในระดับภูมิภาค การศึกษาสาธารณะเกี่ยวกับภัยคุกคามทางไซเบอร์ และการพัฒนากรอบการทำงานเฉพาะภูมิภาคสำหรับการปกป้องข้อมูล ซึ่งคล้ายกับ GDPR เป็นขั้นตอนสำคัญในการบรรเทาความเสียหายด้านความปลอดภัยเหล่านี้ การวิเคราะห์เน้นย้ำถึงความซับซ้อนของเผด็จการดิจิทัลที่รัฐบาลจัดการเครื่องมือดิจิทัลโดยตรงหรือโดยอ้อมเพื่อปราบปรามผู้เห็นต่างและบ่อนทำลายประชาธิปไตย โดยเน้นย้ำถึงความสำคัญของความพยายามร่วมกันในการปกป้องสิทธิดิจิทัลและทำให้อินเทอร์เน็ตเป็นประชาธิปไตย

ประเด็นสำคัญอีกประการหนึ่งในภูมิภาคเกี่ยวข้องกับสิทธิของชนพื้นเมือง (IP) / ชชาติพันธุ์ / กลุ่ม / ชนกลุ่มน้อย แม้จะเป็นบ้านของชนพื้นเมือง/กลุ่มชาติพันธุ์/ชนกลุ่มน้อยของโลก แต่ภูมิภาคอาเซียนก็เผชิญกับความท้าทายในการเติมเต็มสิทธิของตนตามที่ระบุไว้ในปฏิญญาสหประชาชาติว่าด้วยสิทธิชนพื้นเมือง (UNDRIP) และหลักการชี้แนะของสหประชาชาติ (UNDPs) ในขณะที่บางประเทศได้ออกกฎหมายและข้อบังคับการปฏิบัติตามสิทธิเหล่านี้อย่างซ้ำๆ มักเกิดจากผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจที่แข่งขันกัน รากฐานสำหรับสิทธิของ IP อยู่ที่การยอมรับที่ดินดินแดนและทรัพยากร (LTR) และการใช้ความยินยอมโดยเสรีก่อนแจ้ง (FPIC) อย่างแท้จริง ความคิดเห็นที่ไม่เหมือนใครเน้นถึงความยืดหยุ่นของชนพื้นเมือง / ชชาติพันธุ์ / กลุ่ม / ชนกลุ่มน้อยในการฝึกความรู้แบบดั้งเดิมและการจัดการธรรมชาติอย่างยั่งยืน เพื่อแก้ไขปัญหาเหล่านี้มันเรียกร้องให้มีความเป็นปึกแผ่นที่เข้มแข็งความร่วมมือของรัฐบาลและการยอมรับความรู้และภูมิปัญญาของชนพื้นเมือง / ชชาติพันธุ์ในการจัดการกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการรักษาความหลากหลายทางชีวภาพ

สุดท้ายสิทธิทางเพศและการสืบพันธุ์ในภูมิภาคอาเซียนก่อให้เกิดความท้าทายหลายแง่มุมที่มีรากฐานมาจากบรรทัดฐานทางวัฒนธรรมและกรอบการกำกับดูแล หนึ่งในแนวทางปฏิบัติที่น่ากังวลที่สุดคือการตัด/ตัดอวัยวะเพศหญิงประเภท IV (FGM/C) ซึ่งส่งผลกระทบต่อเด็กผู้หญิงตั้งแต่วัยเด็กและเชื่อมโยงกับปัญหาต่างๆ เช่น เด็กก่อนวัยอันควรและการบังคับแต่งงาน (CEFM) ความท้าทายเหล่านี้เน้นย้ำถึงความจำเป็นในการสนับสนุนที่ครอบคลุมและกลยุทธ์การรับรู้ ในขณะที่บางประเทศแสดงขั้นตอนที่ก้าวหน้าเกี่ยวกับกฎระเบียบการทำแท้ง แต่บางประเทศต้องเผชิญกับแนวโน้มที่ถดถอยซึ่งขับเคลื่อนโดยความเชื่อทางศาสนานโยบายที่จำกัด การตีตราและการเลือกปฏิบัติสิ่งนี้เน้นย้ำถึงความขัดแย้งของกฎระเบียบที่เพิ่มขึ้นซึ่งนำไปสู่ข้อ จำกัด และการทำให้เป็นอาชญากรรมมากขึ้นในการทำแท้ง มันเน้นวิธีการหลายแง่มุมที่จำเป็นในการแก้ไขปัญหาเหล่านี้รวมถึงเลนส์ SOGIESC โดยเน้นถึงความจำเป็นในการ

ปฏิรูปกฎหมายการเปลี่ยนแปลงทัศนคติทางสังคมและการดูแลสุขภาพที่ดีขึ้น การปฏิบัติเพื่อให้แน่ใจว่าผู้หญิงคนข้ามเพศคนข้ามเพศและไม่ใช่ไบนารีสามารถใช้สิทธิทางเพศและการสืบพันธุ์ได้อย่างปลอดภัยและปราศจากการตัดสิน

คำแนะนำ:

1. จัดตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจระดับภูมิภาคเพื่อสิทธิดิจิทัลและความปลอดภัยทางไซเบอร์: เพื่อตอบสนองต่อความท้าทายที่เกิดจากเผด็จการดิจิทัลและภัยคุกคามต่อสิทธิออนไลน์อาเซียนควรจัดตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจระดับภูมิภาค คณะทำงานเฉพาะกิจนี้จะมุ่งเน้นไปที่การตรวจสอบและตอบสนองต่อการละเมิดสิทธิทางดิจิทัลการละเมิดความปลอดภัยทางไซเบอร์และการล่วงละเมิดทางออนไลน์รวมถึงเทคโนโลยีที่อำนวยความสะดวกในการใช้ความรุนแรงทางเพศ ควรรวมถึงตัวแทนจากประเทศสมาชิกองค์กรภาคประชาสังคมและผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี คณะทำงานเฉพาะกิจสามารถดำเนินการปรึกษาหารือที่มีความหมายกับภาคประชาสังคมและกลุ่มชายขอบในกฎหมายและกระบวนการกำหนดนโยบายเพื่อพัฒนาและดำเนินการตามกลยุทธ์ที่เกี่ยวข้องกับสิทธิและความมั่นคงทางดิจิทัลเพื่อปกป้องเสรีภาพออนไลน์ตรวจสอบการโจมตีทางไซเบอร์และสนับสนุนบรรทัดฐานระหว่างประเทศตามมาตรฐานสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศในด้านสิทธิดิจิทัลและความปลอดภัยทางไซเบอร์
2. เสริมสร้างกลไกการคุ้มครองสิทธิของชนพื้นเมือง / กลุ่มชาติพันธุ์ / กลุ่ม / ชนกลุ่มน้อย: เพื่อแก้ไขปัญหาที่ชนพื้นเมือง (IP) / กลุ่มชาติพันธุ์ / กลุ่ม / ชนกลุ่มน้อยในภูมิภาคต้องเผชิญอาเซียนควรให้ความสำคัญกับการเสริมสร้างกลไกในการปกป้องสิทธิของ IP สิ่งนี้อาจเกี่ยวข้องกับการจัดตั้งหน่วยงานระดับภูมิภาคหรือคณะกรรมการที่อุทิศให้กับชนเผ่าพื้นเมือง / ชาติพันธุ์ / กลุ่ม / สิทธิชนกลุ่มน้อยซึ่งจะร่วมมือกับรัฐบาลเพื่อให้แน่ใจว่าการดำเนินการตามปฏิญญาสหประชาชาติว่าด้วยสิทธิของชนพื้นเมือง (UNDRIP) อย่างสมบูรณ์ นอกจากนี้ยังควรให้การสนับสนุนการกำหนดตนเองของ IP สิทธิในที่ดินและทรัพยากรและการป้องกันจากการคว่ำที่ดินและความรุนแรง การมีส่วนร่วมในการสนทนาและการปรึกษาหารือกับ IP เพื่อรวมมุมมองและความต้องการของพวกเขาเข้ากับการตัดสินใจด้านนโยบายเป็นสิ่งสำคัญ
3. รับรองการศึกษาและบริการด้านสุขภาพทางเพศและอนามัยการเจริญพันธุ์ที่ครอบคลุมและไม่เลือกปฏิบัติ: เพื่อจัดการกับสุขภาพทางเพศและอนามัยการเจริญพันธุ์และสิทธิในอาเซียนรัฐบาลควรลงทุนในโครงการการศึกษาและสิทธิด้านสุขภาพทางเพศและอนามัยการเจริญพันธุ์ที่ครอบคลุมรวมถึงการสนับสนุนของรัฐและการยอมรับบริการที่นำโดยชุมชนดังกล่าวโดยภาคประชาสังคมและชุมชน โปรแกรมเหล่านี้ควรสามารถเข้าถึงได้สำหรับทุกคนรวมถึงชุมชนชายขอบและให้ข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติที่ปลอดภัยและสิทธิอนามัยการเจริญพันธุ์ที่ดำเนินการในโรงเรียนและสถานที่ทำงานรวมถึงคนข้ามเพศคนข้ามเพศและไม่ใช่ไบนารีชุมชนชายขอบและให้ข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติที่ปลอดภัยการวางแผนครอบครัวและสิทธิอนามัยการเจริญพันธุ์

รัฐบาลและภาคเอกชนควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าสถานพยาบาลกำจัดการปฏิบัติที่เป็นอันตรายและรับรองบริการที่เห็นอกเห็นใจไม่ตัดสินเป็นความลับมีมนุษยธรรมไม่เลือกปฏิบัติและยินยอมเพศที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพทางเพศและอนามัยการเจริญพันธุ์รวมถึงการทำแท้งที่ปลอดภัยและถูกต้องทอนการคุมครองการคลอดบุตรและการป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นตามเจตนารมณ์ของปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยการเสริมสร้างการคุ้มครองทางสังคม การเข้าถึงบริการเอชไอวีเป็นบริการที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพสำหรับผู้ที่ใช้ยาเสพติดในทุกประเทศสมาชิกอาเซียนและติมอร์เลสเตโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับคนหนุ่มสาวโดยไม่คำนึงถึงสถานภาพการสมรส รัฐบาลจะมีส่วนในการรับผิดชอบในการปกป้องผู้หญิงและเด็กหญิงจากการปฏิบัติที่เป็นอันตรายเช่น FGMC และการแต่งงานของเด็กและควรใช้มาตรการเพื่อกำจัดการปฏิบัติที่เป็นอันตรายดังกล่าว การร่วมมือกับองค์กรภาคประชาสังคมและองค์กรระหว่างประเทศสามารถช่วยในการ

พัฒนาและดำเนินการตามนโยบายและโปรแกรมที่มีประสิทธิภาพในเรื่องนี้ ข้อเสนอแนะเหล่านี้กล่าวถึงประเด็นสิทธิมนุษยชนที่สำคัญในภูมิภาคอาเซียน รวมถึงสิทธิทางดิจิทัล สิทธิของชนพื้นเมือง / กลุ่มชาติพันธุ์ / กลุ่ม / ชนกลุ่มน้อย และอนามัยการเจริญพันธุ์ทางเพศและสิทธิ ด้วยการจัดตั้งกองกำลังเฉพาะกิจเสริมสร้างกลไกการคุ้มครองและส่งเสริมการศึกษาที่ครอบคลุมอาเซียนสามารถก้าวหน้าอย่างมีนัยสำคัญในการปกป้องสิทธิของพลเมืองและชุมชนชายขอบ นอกจากนี้การส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศในการเป็นผู้นำทั้งทางการเมืองและสาธารณะโดยการกำหนดการดำเนินการยืนยันเช่นระบบโควต้าเพศจะช่วยให้ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับผู้หญิงเด็กหญิงและชุมชนที่มีความหลากหลายทางเพศสามารถถกเถียงกันได้อย่างทั่วถึงในลักษณะที่มีความหมาย

Convergence Space 4: ความยุติธรรมด้านสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม

สภาพภูมิอากาศ ทรัพยากรธรรมชาติ และความยุติธรรมด้านสิ่งแวดล้อมในประเทศอาเซียนเป็นประเด็นเร่งด่วนและซับซ้อนซึ่งเกี่ยวข้องกับความท้าทายและข้อพิจารณาหลายประการ ระดับน้ำทะเลที่สูงขึ้นความถี่ที่เพิ่มขึ้นของเหตุการณ์สภาพอากาศที่รุนแรงและรูปแบบฝนที่เปลี่ยนแปลงไปคุกคามการดำรงชีวิตและความปลอดภัยของผู้คนนับล้านในภูมิภาค ชุมชนชายฝั่งและเกาะเล็ก ๆ มีความเสี่ยงเป็นพิเศษ มลพิษทางอากาศและทางน้ำข้ามพรมแดนการตัดไม้ทำลายป่าและสัตว์ป่าที่ผิดกฎหมายการค้าประมงที่ผิดกฎหมายและไม่มีจรรยาบรรณเป็นตัวอย่างของปัญหาที่ต้องใช้ความร่วมมือและแนวทางแก้ไขในระดับภูมิภาค ชนพื้นเมือง / ชาติพันธุ์ / กลุ่ม / ชนกลุ่มน้อยที่มีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกับที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติมักเผชิญกับการพลัดถิ่นการบุกรุกที่ดินการขับไล่ที่ดินและการคว่ำที่ดินเนื่องจากการตัดไม้ทำลายป่าโครงการโครงสร้างพื้นฐานและเหตุการณ์ที่เกิดจากสภาพภูมิอากาศทำให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับสิทธิและการอนุรักษ์วัฒนธรรมของพวกเขา หลายประเทศในอาเซียนกำลังลงทุนในแหล่งพลังงานหมุนเวียนเช่นพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลมเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก อย่างไรก็ตามการกระจายผลประโยชน์อย่างเท่าเทียมกันของการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้รวมถึงโอกาสในการทำงานและการเข้าถึงพลังงานราคาไม่แพงยังคงเป็นประเด็นสำคัญของสภาพภูมิอากาศและความยุติธรรมด้านสิ่งแวดล้อม

ในอีกด้านหนึ่งข้อตกลงระดับโลกนโยบายระดับภูมิภาคและระดับชาติและกฎระเบียบท้องถิ่นได้ถูกกำหนดขึ้นเพื่อควบคุมผลกระทบที่รุนแรงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ แต่การดำเนินนโยบายเหล่านี้ช้าเกินไปที่จะหยุดยั้งการทำลายล้าง ผู้คนได้รับผลกระทบแตกต่างกันและไม่สมส่วนโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่ดำรงชีวิตขึ้นอยู่กับความยืดหยุ่นและการปรับตัวของสภาพภูมิอากาศ ผู้หญิงเป็นเหยื่อที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดจากปัญหาที่เกี่ยวข้องกับสภาพภูมิอากาศ มีบทเรียนประสพการณ์และแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในการปรับตัวผ่านโครงการริเริ่มสวนกินได้ในสิงคโปร์และชนพื้นเมือง / ชาติพันธุ์ / กลุ่ม / ชุมชนชนกลุ่มน้อยผ่านการทำฟาร์มที่ยั่งยืนในฟิลิปปินส์

อินโดนีเซียเป็นหนึ่งในผู้ผลิตน้ำมันปาล์มรายใหญ่ที่สุดในโลกและได้ขยายสวนปาล์มน้ำมันอย่างมีนัยสำคัญในช่วงหลายปีที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม การปฏิบัติหลายอย่างในสวนปาล์มน้ำมันได้รับการส่งเสริมอย่างไม่ถูกต้องเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมของการผลิตน้ำมันปาล์ม แต่ไม่ได้แก้ไขปัญหที่เกิดขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการตัดไม้ทำลายป่า ความเสื่อมโทรมของที่อยู่อาศัย และความขัดแย้งทางสังคม เกษตรกรสตรีสูญเสียการเข้าถึงของฟาร์มขนาดเล็กแต่ละแห่งเนื่องจากเปลี่ยนจากพืชยางหรืออาหารเป็นปาล์มน้ำมัน พวกเขาไม่ได้มีส่วนร่วมในการผลิตร่วมอีกต่อไปและกำลังสูญเสียฐานรากที่เท่าเทียมกันกับผู้ชาย

SEA เป็นหนึ่งในภูมิภาคที่เปราะบางที่สุดต่อผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ความล่าช้าในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยใช้ Net Zero, Carbon Market หรือ Carbon Trading, โซลูชันจากธรรมชาติ, การเกษตรอัจฉริยะด้านสภาพภูมิอากาศ, วิศวกรรมธรณี (การดักจับและกักเก็บคาร์บอน, พลังงานชีวภาพที่มีการดักจับและกักเก็บคาร์บอน: BECCS และอื่น ๆ) และอื่น ๆ จะทำให้ชุมชนมีความเสี่ยงด้านสภาพภูมิอากาศมากขึ้น ใน

ขณะที่ขนาดของการเงินสภาพภูมิอากาศมีความสำคัญซึ่งต้องเป็นไปตามความต้องการการเข้าถึงการเงินเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง ขณะนี้ประเทศใน SEA อยู่ระหว่างการดำเนินโครงการภายใต้กองทุนสภาพภูมิอากาศสีเขียว (GCF) อย่างไรก็ตามกองทุนเหล่านี้ถูกส่งผ่านสถาบันการเงินระหว่างประเทศ / ภูมิภาคหรือ IFIs ซึ่งทำกำไรจากค่าใช้จ่ายของความเปราะบางที่เลวร้ายลงของชุมชนท้องถิ่น

นอกจากนี้ สี่ภาคส่วนยังเป็นหนึ่งในจุดสนใจของการดำเนินการตามแผนงานเศรษฐกิจสีน้ำเงินในอาเซียน ได้แก่ การค้าและการขนส่ง การขนส่ง การประมง (อุตสาหกรรมอาหารทะเล) และการอนุรักษ์ทางทะเล ด้วยโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเชิงรุกต่างๆ ที่ริเริ่มขึ้นในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพื่อสนับสนุนภาคการเดินเรือตั้งแต่ท่าเทียบเรือไปจนถึงท่าเทียบเรือคอนเทนเนอร์ จึงมีความเสี่ยงอย่างมากต่อการทุจริตในโครงการเหล่านั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในขั้นตอนการวางแผน

คำแนะนำ:

1. ประเทศสมาชิกอาเซียนและติมอร์-เลสเตควรกำหนดนโยบายสภาพภูมิอากาศแบบครบวงจรที่พัฒนาและดำเนินการตามเป้าหมายร่วมกันสำหรับการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกการนำพลังงานหมุนเวียนมาใช้และนโยบายและกลยุทธ์การปรับตัวต่อสภาพภูมิอากาศในระดับภูมิภาค ต้องยอมรับหลักการหลักของ UNFCCC ของคอมมอนส์อย่างเต็มที่ แต่ความรับผิดชอบที่แตกต่างและความสามารถที่เกี่ยวข้อง (CBDR, RC); และต้องกำหนดกรอบเวลาที่ชัดเจนสำหรับการยุติถ่านหินและเชื้อเพลิงฟอสซิลในช่วงเวลาที่เร็วที่สุดด้วยแผนสำหรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเป็นธรรมและเท่าเทียมกันไปสู่พลังงานหมุนเวียนสำหรับทุกห่วงโซ่อุปทานและทุกภาคส่วน และสำหรับแรงงานที่ทำงานในภาคนอกระบบและเป็นทางการ คณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (AICHR) ควรดำเนินการร่างกรอบสิทธิมนุษยชนด้านสิ่งแวดล้อมภายในปี 2567 ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีกฎระเบียบเกี่ยวกับการ จำกัด การผลิตก๊าซคาร์บอน (ที่เกี่ยวข้องกับ บริษัท และโรงงาน) โครงการที่ยั่งยืนต่อสิ่งแวดล้อมและกระบวนการกลไกการประเมิน
2. ประเทศสมาชิกอาเซียนและติมอร์-เลสเตถูกเรียกร้องให้ดำเนินนโยบายที่เกี่ยวข้องกับสภาพภูมิอากาศและสนับสนุนการบังคับใช้กฎหมายต่อการปฏิบัติใด ๆ ที่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมซึ่งเกิดจากธุรกิจที่ไม่ยั่งยืนเช่น อุตสาหกรรมสกัดปฏิกิริยาแก๊สไฮโดรคาร์บอนที่ผิดพลาดและชะลอการดำเนินการซื้อขายคาร์บอนในอินโดนีเซียและที่อื่น ๆ ทั่วภูมิภาค จนกว่าจะมีการปรึกษาหารือที่มีความหมายกับภาคประชาสังคมในขณะที่ยังรักษาหลักการของการรวมกลุ่มความอ่อนไหวตามสิทธิมนุษยชนและเพศและการเคารพสิทธิของชนพื้นเมือง / ชชาติพันธุ์ / กลุ่ม / ชนกลุ่มน้อยและการปฏิบัติที่แจ้งโดยความรู้ดั้งเดิมภูมิปัญญาท้องถิ่นและความเชื่อทางจิตวิญญาณในการกำหนดนโยบายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับสภาพภูมิอากาศซึ่งได้รับการสนับสนุนจากการจัดสรรทางการเงินที่เพียงพอ ที่สำคัญภาคเอกชนต้องนำหลักการที่ยั่งยืนและการค้าที่เป็นธรรมมาใช้ในกลยุทธ์ทางธุรกิจ
3. CSOs ควรได้รับอนุญาตให้ขยายเสียงของสิ่งที่มองไม่เห็นมากที่สุดเช่นผู้หญิงในชนบทร่วมกันสอบสวนพลวัตความสัมพันธ์ในทุกระดับสร้างพื้นที่สำหรับการทำงานร่วมกันและการมีส่วนร่วมที่หลากหลายแบ่งปันการปฏิบัติและเฉลิมฉลองมรดก รัฐบาลอาเซียนต้องจัดตั้งกองทุนที่ให้เงินอุดหนุนแก่เกษตรกรรวมถึงเกษตรกรสตรีเพื่อรักษาการผลิตขนาดเล็กของพวกเขาทั้งสำหรับพืชอาหารเฉพาะถิ่นและปศุสัตว์และปลาเฉพาะถิ่นเพื่อให้ประชาชนสามารถบรรลุอธิปไตยด้านอาหาร ควรจัดสรรทรัพยากรทางการเงินเพื่อลงทุนในการเกษตรและเลี้ยงเบนจากเกษตรอุตสาหกรรมที่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมและการดำรงชีวิตของเกษตรกรรายย่อย อาเซียนและประเทศสมาชิกอาเซียนและติมอร์-เลสเตควรสนับสนุนการดำเนินงานของกองทุนขาดทุนและความเสียหาย

อย่างแข็งขันในรูปแบบของเงินช่วยเหลือไม่ใช่เงินกู้ทันที พวกเขาควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าชุมชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่เปราะบางที่สุดต่อผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสามารถเข้าถึงกองทุนสภาพภูมิอากาศสีเขียว (GCF) และการเงินด้านสภาพภูมิอากาศตามทุนเพื่อสนับสนุนการปรับตัวหรือการบรรเทาผลกระทบด้านสภาพภูมิอากาศต่างๆโดยไม่ชักช้า

4. ประเทศสมาชิกอาเซียนและติมอร์-เลสเตจะจัดการทุจริตในโครงการพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจสีน้ำเงิน และเพื่อส่งเสริมการประมงขนาดเล็กผ่านการเสริมสร้างพลังอำนาจให้กับชุมชนประมงและชุมชนพื้นที่ชายฝั่งทะเลและต้องควบคุมการทำลายระบบนิเวศเนื่องจากขยะอวนปลาในภูมิภาค
5. ประเทศสมาชิกอาเซียนและติมอร์-เลสเตต้องดำเนินการร่วมกันอย่างเป็นทางการพัฒนาธรรมาภิบาลที่สะอาด ความโปร่งใส และการเสริมสร้างความเข้มแข็งเชิงสถาบันของหน่วยงานต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ
6. ประเทศสมาชิกอาเซียนและติมอร์-เลสเตต้องเรียกร้องความรับผิดชอบอย่างเต็มที่จากบริษัทข้ามชาติและข้ามชาติและรัฐขนาดใหญ่ที่ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จำนวนมากอย่างต่อเนื่อง และต้องอำนวยความสะดวกและสนับสนุน (ผ่านกรอบกฎหมายและการเงิน) ความหลากหลายและการกระจายอำนาจของระบบพลังงานหมุนเวียนที่ส่งเสริมบทบาทของชุมชนและกลุ่มต่างๆ บนพื้นดิน ควรมีการจัดตั้งกลไกความรับผิดชอบที่ชัดเจนภายในอาเซียนสำหรับภาคประชาสังคมและชุมชนที่ได้รับผลกระทบเคารพสิทธิของพวกเขาในฐานะผู้พิทักษ์สิ่งแวดล้อมที่จะมีส่วนร่วมมีส่วนร่วมและทำงานร่วมกันในการจัดการสภาพภูมิอากาศและทรัพยากรธรรมชาติอย่างครอบคลุมและมีความหมาย

Convergence Space 5: แนวทางแบบบูรณาการเพื่อความยุติธรรมทางเศรษฐกิจและสังคม

รูปแบบทางเศรษฐกิจที่แพร่หลายในภูมิภาคได้วางกิจการของ บริษัท ภาคเอกชนและธุรกิจไว้เหนือกิจการของประชาชนในสังคม ในขณะที่การลงทุนข้ามพรมแดนกำลังเพิ่มขึ้นในภูมิภาค แต่อาเซียนยังขาดกลไกที่มีประสิทธิภาพและหลักนิติธรรมในการคุ้มครองชุมชนสิ่งแวดล้อมแรงงานและสิทธิมนุษยชน การขยายตัวของห่วงโซ่คุณค่าระดับโลกและระดับภูมิภาค (GVC และ RVC) ซึ่งช่วยกระตุ้นการพัฒนาเศรษฐกิจในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ยังนำไปสู่ความไม่เท่าเทียมกันทางสังคม การทำนโยบายเพื่อประโยชน์ของเจ้าของทุนทำให้การดำเนินธุรกิจที่ขาดความรับผิดชอบและการละเมิดสิทธิแรงงานไม่ถูกนับรวมทั่วทั้งภูมิภาค

แรงงานในอาเซียนส่วนใหญ่อยู่ในการจ้างงานนอกระบบและอัตรานอกระบบเพิ่มขึ้นท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงสู่ระบบดิจิทัลและการทำให้เป็นทางการของเศรษฐกิจอาเซียน เศรษฐกิจนอกระบบมีลักษณะอุปถัมภ์สูงของความยากจนและการขาดดุลงานที่มีคุณค่าซึ่งอยู่ในรูปของงานที่ไม่ก่อผลและไม่ปลอดภัยสภาพการทำงานที่ไม่ดีค่าแรงต่ำการเอาเปรียบและการป้องกันที่ไม่เพียงพอจากการสูญเสียรายได้ระหว่างการคลอดบุตรการว่างงานการเจ็บป่วยความพิการและวัยชรา ผู้หญิงและบุคคลจาก LGBTQIA+ คนงานแพลตฟอร์ม แรงงานข้ามชาติ และแรงงานเกษตรและการประมงมักตกอยู่ในรูปแบบการจ้างงานที่เปราะบางที่สุดและเข้าถึงการคุ้มครองทางสังคมได้ต่ำกว่า แนวโน้มไม่เป็นทางการของแรงงานยังส่งผลกระทบต่อแรงงานจากภาคทางการแบบดั้งเดิมเช่นการผลิต วิกฤต COVID-19 ได้เน้นย้ำถึงความอ่อนแอของบริการสาธารณะและระบบการคุ้มครองทางสังคมในปัจจุบันและการขาดความยากจนและความเหลื่อมล้ำในภูมิภาคนี้รุนแรงขึ้นอย่างไร

ความยุติธรรมทางเศรษฐกิจและสังคมไม่สามารถทำได้หากไม่มีคนที่เปราะบางที่เป็นศูนย์กลาง ดังนั้นระบบเศรษฐกิจจึงต้องเปลี่ยนไปใช้เศรษฐกิจความเป็นปึกแผ่นทางสังคม อาเซียนต้องมีมาตรการที่เข้มแข็งขึ้นเพื่อยกระดับการเติบโตทาง

เศรษฐกิจอย่างทั่วถึง ในขณะที่การทำงานที่เหมาะสมและการคุ้มครองทางสังคมควรบูรณาการเป็นกลยุทธ์หลักในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม แม้ว่าการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ครอบคลุมและการคุ้มครองทางสังคมจะได้รับการยอมรับในปฏิญญาอาเซียนหลายฉบับ แต่ประสิทธิภาพของแต่ละนโยบายจะแตกต่างกันไปและมักขึ้นอยู่กับพลวัตทางวัฒนธรรมและสังคมการเมืองที่มีอยู่ การขาดแนวทางหลายภาคส่วนยังทำให้ผู้ที่ไม่มีรัฐมีพื้นที่น้อยหรือไม่มีเลยที่จะส่งผลกระทบต่อนโยบายเหล่านี้ อย่างมีนัยสำคัญมากขึ้น

คำแนะนำ:

1. รัฐบาลต้องตรวจสอบตัวเลขค่าจ้างสภาพการทำงานและการคุ้มครองทางสังคมของแรงงานที่เปราะบางโดยไม่คำนึงถึงสัญชาติและสถานะทางกฎหมายชาติพันธุ์เพศและศาสนา ประเทศสมาชิกอาเซียนและติมอร์-เลสเตควรยอมรับและให้สัตยาบันอนุสัญญาสิทธิมนุษยชนและสิทธิแรงงานระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องทั้งหมดซึ่งเป็นแนวทางในการบังคับใช้กฎหมายการจ้างงานและนโยบายที่ส่งเสริมการทำงานอย่างเป็นทางการทั่วอาเซียน สิ่งนี้จะต้องไม่ใช่เพื่อระบุและเสียเปรียบแรงงานข้ามชาติที่ไม่มีเอกสารหรือกลุ่มเปราะบางอื่น ๆ รวมถึงแรงงานที่ใช้แพลตฟอร์ม แต่เป็นส่วนหนึ่งของการเพิ่มเสียงของแรงงานทั้งหมดในสถานที่ทำงานและสังคมและไม่กีดกันพวกเขาจากการคุ้มครองทางสังคมที่พวกเขามีสิทธิ
2. ส่งเสริมความเท่าเทียมสำหรับผู้หญิงและบุคคล LGBTQIA+ และขจัดการตีตราอย่างเป็นระบบและวัฒนธรรมทุกรูปแบบการเลือกปฏิบัติและความรุนแรงทุกรูปแบบตามรสนิยมทางเพศอัตลักษณ์ทางเพศการแสดงออกและลักษณะทางเพศ ประเทศสมาชิกอาเซียนและติมอร์-เลสเตควรรีเริ่มการรณรงค์โครงการการศึกษาและบทบัญญัติทางกฎหมายเพื่อท้าทายและเปลี่ยนแปลงบรรทัดฐานทางเพศในทุกขั้นตอนของชีวิต ความพยายามเหล่านี้ควรกำหนดเป้าหมายทั้งนายจ้างและสังคมโดยรวมเพื่อจัดการกับบรรทัดฐานที่ยึดมั่น ประเทศสมาชิกอาเซียนและติมอร์-เลสเตสามารถมุ่งไปสู่การยอมรับและการดำเนินการตามมาตรการคุ้มครองการคลอดบุตรได้มากขึ้น สิ่งที่สำคัญเป็นพิเศษคือเพื่อให้แน่ใจว่าผู้ปกครองได้รับการสนับสนุนที่จำเป็นในการตั้งครèche และเลี้ยงดูเด็กที่ปราศจากการเลือกปฏิบัติและมีการคุ้มครองเพื่อให้มั่นใจในสุขภาพและความปลอดภัยสำหรับทุกคน
3. การคุ้มครองทางสังคมอาศัยนโยบายทางเศรษฐกิจและสังคมที่ครอบคลุมธุรกิจที่ครอบคลุม และการคุ้มครองทางสังคมจะต้องได้รับการตรวจสอบผ่านแนวทางที่มีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลายฝ่าย นโยบายและวาระทางกฎหมายควรอยู่บนพื้นฐานของ "ความต้องการของประชาชน" และครอบคลุมหลักการของความครอบคลุมสำหรับทุกคน สิ่งนี้ไม่เพียง แต่ขึ้นอยู่กับภาระกระทำของรัฐบาล แต่ยังรวมถึงการถือครองธุรกิจที่รับผิดชอบในการส่งเสริมภาคประชาสังคมที่เข้มแข็ง ดังนั้นประเทศสมาชิกอาเซียนและติมอร์-เลสเตควรตระหนักถึงเศรษฐกิจความเป็นปึกแผ่นทางสังคมสนับสนุนการเสริมสร้างความเข้มแข็งของภาคประชาสังคมและองค์กรแรงงานและทำงานร่วมกับธุรกิจเพื่อรวม CSO ในระดับชุมชนและไตรภาคีระดับชาติ
4. ประเทศสมาชิกอาเซียนและติมอร์-เลสเตต้องรับรองกลไกทางธุรกิจและสิทธิมนุษยชนและเขตอำนาจศาลข้ามพรมแดนที่บังคับใช้กับประเทศในอาเซียนทั้งหมดทั้งภายในและนอกอาณาเขตที่ประชาชนดำเนินธุรกิจหรือโครงการที่มีการละเมิดสิทธิมนุษยชนในประเทศอื่น ๆ รวมถึงการจัดตั้งศาลสิทธิมนุษยชนอาเซียนเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงความยุติธรรมและการคุ้มครอง

Convergence Space 6: ประชาธิปไตยและการต่อต้านเผด็จการ

หนึ่งทศวรรษหลังจากอาเซียนประกาศใช้ปฏิญญาว่าด้วยสิทธิมนุษยชนสถานการณ์อวกาศของพลเมืองในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ยังคงประสบกับการปราบปราม อาเซียนในฐานะองค์กรระดับภูมิภาคยังคงไม่สามารถแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนในระดับภูมิภาคได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากถูกขัดขวางจากการขาดกลไกที่นักปกป้องสิทธิมนุษยชนทุกคนสามารถทำงานร่วมกันในการแก้ไขปัญหาสิทธิมนุษยชน และนำไปสู่สิ่งที่เราเรียกว่า "เผด็จการ" ภายในภูมิภาค

ลัทธิเผด็จการเพิ่มขึ้นในภูมิภาค: การจำกัดเสรีภาพในการแสดงออกและการชุมนุมการจับกุมนักปกป้องสิทธิมนุษยชนโดยพลการการบ่อนทำลายและยุติการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างไม่เป็นธรรมและการลดพื้นที่พลเมืองที่เกิดจากการเพิ่มขึ้นของการใช้กำลังทหารที่รุนแรงกำลังคุกคามกลุ่มเปราะบาง ผู้กระทำผิดต่อการละเมิดสิทธิมนุษยชนยังคงครองอำนาจสูงสุดในระบอบเผด็จการทั่วอาเซียนดังที่เห็นในกรณีเช่นอินโดนีเซียบ่อนทำลายสิทธิในการตัดสินใจด้วยตนเองของปาปัว

การบังคับบุคคลให้สูญหายและการจับกุมอย่างไม่เป็นธรรมต่อนักปกป้องสิทธิมนุษยชนของปาปัวเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตามมาด้วยการปรากฏตัวของทหารที่ก้าวร้าวในพื้นที่ นอกจากนี้ รัฐบาลเผด็จการของฟิลิปปินส์ดูเตอร์เตยังกีดกันระบบประชาธิปไตยและปลูกฝังลัทธิเนปจูนและส่งเสริมการเติบโตของราชวงศ์ทางการเมือง นอกจากนี้ นโยบายกีดกันที่จำกัดเสรีภาพในการแสดงออกยังถูกออกแบบมาเป็นเครื่องมือทางการเมืองเพื่อใช้อำนาจเผด็จการภายในโครงสร้างที่เคร่งครัด ดังที่เห็นในพระราชบัญญัติอันตรายทางอาญาออนไลน์ของสิงคโปร์และกฎหมาย ITE ของอินโดนีเซียที่ลดพื้นที่พลเมืองของภาคประชาสังคม

การใช้กำลังที่มากเกินไป เช่น ที่รัฐบาลทหารเมียนมาใช้ โจมตีหลายพื้นที่ภายในประเทศผ่านการโจมตีทางอากาศ ได้คร่าชีวิตผู้บริสุทธิ์อย่างโหดเหี้ยม นอกจากนี้ การใช้การทรมาน การปราบปราม และการทารุณกรรมทางร่างกายและจิตใจอย่างโจ่งแจ้งต่อภาคประชาสังคมพม่า นักปกป้องสิทธิมนุษยชน และพลเรือนสามัญชนที่ดิ้นรนและมุ่งมั่นเพื่อเสรีภาพในการแสดงออกและสิทธิในการมีชีวิต ภาคประชาสังคมระดับภูมิภาคและระหว่างประเทศยื่นหยัดในความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน โดยเรียกร้องให้ประเทศสมาชิกอาเซียนและติมอร์-เลสเตพยายามยุติการลงโทษในเมียนมา

นักปกป้องสิทธิมนุษยชนและภาคประชาสังคม รวมถึงนักข่าวและนักวิชาการอีกหลายคนทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ร่วมมือกันสร้างเครือข่ายสนับสนุนข้ามชาติในประเด็นสิทธิมนุษยชนหลายเรื่อง แม้จะมีการขมขู่ว่าจะลงโทษนักปกป้องสิทธิมนุษยชน การจำกัดองค์กรและการเคลื่อนไหวภาคประชาสังคม และการใช้ความรุนแรงต่อนักเคลื่อนไหว วาทกรรมเกี่ยวกับการดำเนินงานเกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพในการสมาคมและการคุ้มครองนักปกป้องสิทธิมนุษยชนมีความเกี่ยวข้องอย่างมากกับเป้าหมายในอนาคตของประชาคมอาเซียนและวาระการส่งเสริมสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยต่อภาคประชาสังคมในภูมิภาค

ดังนั้นเราจึงจำเป็นต้องจัดการกับความเร่งด่วนของขบวนการประชาธิปไตยและต่อต้านเผด็จการเพื่อต่อสู้กับระบอบเผด็จการทั่วภูมิภาคอาเซียน เราจำเป็นต้องให้ผู้กระทำผิดรับผิดชอบและยกเลิกโทษที่คงอยู่ภายในโครงสร้างอำนาจของเรา การรับประกันความยุติธรรมในระยะเปลี่ยนผ่านและการเรียกร้องความยุติธรรมอย่างเป็นธรรมต่อการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างรุนแรงเป็นสิ่งจำเป็นที่จะเป็นวาทกรรมหลักในระดับภูมิภาคเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการละเมิดเกิดขึ้นในอนาคต การทวงคืนพื้นที่พลเมืองและการรับรองความปลอดภัยของนักปกป้องสิทธิมนุษยชนกลายเป็นที่โดดเด่นในการปฏิเสศเผด็จการและยึดอายุประชาธิปไตยของเรา

คำแนะนำ:

1. ประเทศสมาชิกอาเซียนและติมอร์-เลสเต รวมถึงคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (AICHR) ต้องให้คำมั่นว่าจะแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรง และรับรองการพัฒนากลไกการเยียวยาที่มีประสิทธิภาพตามที่กล่าวไว้ในปฏิญญาอาเซียนสิทธิมนุษยชน (AHRD) โดยการมีส่วนร่วมที่มีความหมายของภาคประชาสังคมและโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้หญิงในบทบาทผู้นำ ในวิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียนหลังปี 2568 ที่สอดคล้องกับมาตรฐานสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ
2. ประเทศสมาชิกอาเซียนและติมอร์-เลสเตต้องปกป้อง ส่งเสริม และปฏิบัติตามสิทธิทางการเมืองในสิทธิเสรีภาพในการแสดงออก การชุมนุม และการสมาคม ตระหนักและปกป้องสิทธิของประชาชนในพื้นที่พลเมืองโดยการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยต่อการปรับปรุงการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนสำหรับทุกคนโดยการทบทวนและขจัดกฎหมายข้อบังคับและนโยบายที่เข้มงวดที่มีอยู่ซึ่งใช้ในการโจมตี HRDs รวมถึงผู้พิทักษ์ LGBTQIA+ และกำหนดแผนงานสู่ศาลสิทธิมนุษยชนอาเซียนและคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนอาเซียน
3. ประเทศสมาชิกอาเซียนและติมอร์-เลสเตควรใช้แนวทางที่แยกออกจากกันเมื่อกล่าวถึงประเด็นสิทธิมนุษยชนข้ามประเด็น เช่น ผ่านแต่ไม่จำกัดเพียงมุมมองความเท่าเทียมทางเพศและการรวมกลุ่มทางสังคม (GEDSI) วาระสตรี สันติภาพและความมั่นคง (WPS) รสนิยมทางเพศ อัตลักษณ์ทางเพศ การแสดงออกทางเพศและลักษณะทางเพศ (SOGIESC) และสุขภาพและสิทธิทางเพศและอนามัยการเจริญพันธุ์ (SRHR)
4. เพื่อจัดการกับการคุ้มครองผู้พลัดถิ่นภายใน (IDP) ที่เกิดจากวิกฤตเมียนมาอาเซียนควรส่งเสริมการจัดตั้งเขตสันติภาพในชายแดนไทย-เมียนมาเพื่อสนับสนุนผู้พลัดถิ่นเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยร่วมมือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งในและระดับภูมิภาค และประเทศสมาชิกอาเซียนและติมอร์-เลสเตควรตรวจสอบให้แน่ใจว่า HRD ของเมียนมาจะไม่ถูกเลือกปฏิบัติสำหรับวีซ่า/ใบอนุญาตเข้าประเทศอีกครั้ง

บทสรุปและหนทางข้างหน้า

ประเด็นเร่งด่วนดังกล่าวข้างต้นได้รับการเปล่งออกมาโดยรวมโดยกลุ่มที่มุ่งเน้นผู้คนและภาคประชาสังคมทั่วภูมิภาคอาเซียนและนอกเหนือจากที่รวมตัวกันในกรุงจาการ์ตา เราขอเรียกร้องให้อาเซียนและประเทศสมาชิกตระหนักถึงบทบาทสำคัญของพวกเขาในการแก้ไขปัญหาเหล่านี้โดยร่วมมือกับภาคประชาสังคมผ่านการเจรจาที่มีความหมายในสามเสาหลัก ได้แก่ ประชาคมการเมืองและความมั่นคงแห่งอาเซียน (APSC) ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) และประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASCC) การประชุมภาคประชาสังคมอาเซียน-การประชุมประชาชนอาเซียนมีความคาดหวังอย่างยิ่งว่าอาเซียนจะปฏิบัติอย่างเต็มที่และดำเนินชีวิตตามพันธานของอาเซียนที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลางและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าประเทศสมาชิกอาเซียนและติมอร์-เลสเตทั้งหมดจะสามารถตระหนักถึงปัญหาและดำเนินการตามข้อเสนอแนะได้อย่างเต็มที่

คณะกรรมการการประชุมภาคประชาสังคมอาเซียน-เวทีประชาชนอาเซียนขอแสดงความขอบคุณอย่างจริงใจต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง รวมถึงอาสาสมัครนักศึกษา อาจารย์ เจ้าหน้าที่สถานที่ ผู้ร่วมเสวนาและวิทยากร ผู้จัดพื้นที่บรรจบกันและการประชุมเชิงปฏิบัติการ และต่อผู้แทนและผู้เข้าร่วมทุกคนที่ทำให้ ACSC/APF ปี 2023 ประสบความสำเร็จ